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về sự chết sống của ông Tư Râu. 
Tôi thấy lòng sảng khoái hân hoan đến làm việc 

với anh em ở các phần sở Hàng Không Việt Nam trên 
Tân Sân Nhứt. Vào đến phòng họp còn năm phút trước 
mười một giờ, các anh em đại diện các phần sở nhân viên 
trên bốn trăm người trong phòng chật cứng. Ông Lâm 
Ngọc Diệp, Phó giám đốc nhân viên phi hành và không 
phi hành. Ông Việt Phó giám đốc kỹ thuật và ông... Phó 
giám đốc tài chánh đưa tôi vào bàn chủ tọa, sau ba hồi 
chuông reo vang tất cả hội trường đều an tọa, ông phó 
giám đốc Diệp đứng lên điều khiển đọc chương trình 
buổi họp hôm nay. Bắt đầu trước giới thiệu quan khách 
chủ tọa đoàn và các 
đại diện các phần 
sở liên hệ trước xin 
các quý vị sau đó rồi 
sẽ vổ tay, sau đọc 
chương trình buổi 
họp về lương tháng 
mười ba, có bốn 
mươi lăm phút để 
thảo luận và mười 
lăm phút ý kiến 
của ban giám đốc 
Hàng Không Việt 
Nam mà ông Phụ 
Tá Chủ tịch Nguyễn 
Hồng Tuyền đại 
diện Chủ tịch Tổng 
Giám Ðốc HKVN ông Phạm Long Sửu. Sau khi ông 
Lâm Ngọc Diệp giới thiệu quan khách, các phần sở liên 
hệ xong một tràng pháo vổ tay chấm dứt. Ông tuyên bố 
khai mạc và xin ông Phụ tá có đôi lời với tất cả các nhân 
viên và mời cô Vương Thúy Lan phó trưởng phòng tố 
tụng làm thơ ký buổi họp.

- Chúng tôi hôm nay lên đây trước để chuyển lời 
Chủ tịch Tổng giám đốc HKVN ông Phạm Long Sửu vì 
hôm nay ông có dự buổi họp cùng bên Bộ Giao thông 
Vân tải để bàn về việc bành trướng thêm các đường bay 
hải ngoại. Trước chào mừng tất cả quí vị và sau để cùng 
quí vị bàn luận về vấn đề lương tháng mười ba cho toàn 
thể nhân viên HKVN của niên lịch 1965 nầy. Chúng tôi 
trên ban giám đốc đã quan tâm đến việc làm tích cực 
của tất cả nhân viên trong ba tháng vừa qua và xin quí 
vị nghe lời báo cáo của ông... Phó giám đốc tài chánh 
thông báo cho quí vị biết rõ tình hình tài chánh của 
công ty, tôi xin giới thiệu ông Trình.

- Xin thông báo cùng quí vị, tình hình thu nhập 
tài chánh công ty rất khả quan, trong ba tháng vừa qua 

rất khích lệ tổng số thu gia tăng thêm 7% trên số thu dự 
định và nếu chúng ta tiếp tục như sự tiến triển trong 
ba tháng vừa qua cho tròn năm nay, thì tháng tưởng 
thưởng mười ba của tất cả các nhân viên không thành 
vấn đề. Ông phó giám đốc tài chánh dứt lời... tiếng vổ 
tay hoan hô vang dậy.

- Như vậy chúng ta chắc ai cũng đồng ý về lời 
trình bày về tháng mười ba của ông Phó giám đốc tài 
chánh, để rút ngắn thời giờ cho buổi họp hôm nay, 
chúng tôi có câu hỏi sau đây:

- Có ai không đồng ý nhận lãnh tháng mười ba 
xin đưa tay lên cho biết ý kiến. 

Tất cả hội 
trường đều im 
lặng với nỗi lòng 
thoải mái và hân 
hoan vì chắc 
được tháng mười 
ba, chỉ có một 
người đứng lên... 
có tiếng ồn ào 
phản đối của tất 
cả hội trường... 
(có tiếng ai nói... 
Không muốn 
lãnh hả... để tui 
lãnh giùm cho... 
ngồi xuống đi 
cha nội ơi!!! 

Không lãnh hả để tụi tui lãnh đầu năm đánh xập xám 
cho vui nhà vui cửa…) Tiếng hội trường cười rộ lên 
làm vui nhộn cho buổi họp hôm nay. Ông Phó giám 
đốc Lâm Ngọc Diệp yêu cầu tất cả giữ im lặng để tiếp 
tục buổi họp, và xin người vừa đứng lên tự giới thiệu và 
phát biểu.

- Tôi tên là Henri Hoạt, trưởng ban đại diện công 
nhân công ty HKVN xin có ý kiến, nếu chủ tọa đoàn 
chấp thuận, anh xin tiếp tục. Ông Lâm Ngọc Diệp 
nhìn tôi như hỏi ý kiến, tôi gật đầu. Ông Diệp nói chấp 
thuận. Anh Henri Hoạt nói, nếu được lãnh tháng mười 
ba thì ban giám đốc cho chúng tôi lãnh ra sao? chia 
ra hai phần một phần lãnh trước kèm theo với tháng 
mười một và một phần lãnh kèm theo với tháng mười 
hai hay là lãnh trọn luôn trong tháng mười hai? Lại có 
tiếng ai đó nói lớn lên... có được lãnh tháng mười ba là 
đã sướng quá rồi, trước sau gì cũng lãnh lo lắng chi cho 
mệt… Bỏ qua đi tám!!!..)

- Ý kiến nầy phải hỏi lại ông Phó tài chánh mới 
được.


